



George Harvey CI và York Memorial CI

Duyệt Xét Điều Tiết Học Sinh

Thăm Dò Ý Kiến Phản Hồi

Vào ngày 5 tháng Hai năm 2020, Hội Đồng Ủy Viên Giáo Dục đã chấp thuận việc Duyệt Xét Điều Tiết Sắp Xếp Học Sinh (Modified Pupil Accommodation Review) cho các trường York Memorial CI và George Harvey CI. Mục đích của cuộc duyệt xét này là để thu thập ý kiến phản hồi về các trường hợp được đề nghị. Ý kiến phản hồi nhận được sẽ được bao gồm trong báo cáo tổng kết của nhân viên, báo cáo đó sẽ được trình lên cho Hội Đồng Ủy Viên Giáo Dục để có quyết định cuối cùng vào tháng Sáu năm 2020.

Để biết thêm thông tin về việc duyệt xét này xin viếng trang mạng:

<https://www.tdsb.on.ca/About-Us/Strategy-Planning/Search-All-Reviews?id=163>

Quý vị có thể sao chụp và gửi bản thăm dò đã điền của quý vị về địa chỉ

accommodationreviews@tdsb.on.ca hoặc cung cấp một bản đã điền trên giấy cho nhân viên văn phòng tại George Harvey CI hoặc York Memorial CI.

Câu hỏi 1

Quý vị thuộc cộng đồng trường nào?

George Harvey CI

York Memorial CI

Không áp dụng

Câu hỏi 2

Điều nào miêu tả đúng nhất quý vị?

Học sinh của TDSB

Phụ huynh của
TDSB

Nhân viên của
TDSB

Công chúng

Câu hỏi 3

Quý vị chọn trường hợp nào? (Xin đánh dấu vào một ô)

Trường hợp 1 – Giữ nguyên trạng – Không hợp nhất → Học sinh và nhân viên trường York Memorial CI sẽ tiếp tục được sắp xếp học và làm việc tại địa điểm Scarlett Heights cho đến khi việc xây lại trường York Memorial CI đã hoàn tất. Học sinh trường George Harvey CI sẽ tiếp tục ở lại tại trường của mình.

Trường hợp 2 – Hợp nhất George Harvey và York Memorial Consolidate năm 2021 → Các học sinh và nhân viên trường York Memorial CI sẽ tiếp tục ở lại tại địa điểm Scarlett Heights thêm một niên học nữa (2020-21). Trong năm 2021, họ sẽ được hợp nhất với các học sinh và nhân viên của trường George Harvey CI (trở thành một trường) và chuyển sang tòa nhà của trường George Harvey CI. Trường học đã được hợp nhất sẽ chuyển sang địa điểm trường York Memorial CI được xây dựng lại vào năm 2026.

Trường hợp 3 – Trường George Harvey và York Memorial Hợp Nhất trong năm 2026 tại địa điểm của trường York Memorial CI Được Xây Dựng Lại → George Harvey CI và York Memorial CI sẽ hoạt động tại hai địa điểm khác nhau và sẽ hợp nhất thành một trường tại địa điểm của trường York Memorial CI được xây dựng lại vào năm 2026. Điều này có nghĩa York Memorial CI sẽ tiếp tục hoạt động tại địa điểm của trường Scarlett Heights cho đến khi việc xây lại trường đã hoàn tất.

Trường hợp 4 – Trường George Harvey và York Memorial Hợp Nhất trong năm 2022 → Các học sinh và nhân viên của trường York Memorial CI sẽ tiếp tục ở lại tại địa điểm của trường Scarlett Heights thêm hai niên học nữa (2020-21 và 2021-22). Trong năm 2022, họ sẽ hợp nhất với các học sinh và nhân viên của trường George Harvey CI (để trở thành một trường) và dọn vào tòa nhà của trường George Harvey CI. Trường đã được hợp nhất sẽ dời sang địa điểm của trường York Memorial CI được xây lại trong năm 2026.

Trường hợp 5 – Trường George Harvey và York Memorial Hợp Nhất trong năm 2026 như một Chi Nhánh Phân Khoa (Campus) Tọa Lạc tại Địa Điểm Được Xây Lại của trường York Memorial và George Harvey → George Harvey CI và York Memorial CI sẽ hoạt động tại hai địa điểm riêng biệt cho đến khi việc xây lại tại địa điểm trường York Memorial CI được mở cửa năm 2026. Hai trường sẽ được hợp nhất vào năm 2026 và trở thành một trường. Trường đã được hợp nhất sẽ tọa lạc tại địa điểm được xây lại của trường York Memorial CI và George Harvey CI và hoạt động như một chi nhánh phân khoa – một trường với cùng một thời khóa biểu, dùng cho cả hai cơ sở (có nghĩa là học sinh sẽ được di chuyển qua lại để học tại cả hai tòa nhà).

Câu hỏi 4

Tại sao quý vị chọn trường hợp này?

Câu hỏi 5

Quý vị có bất các đề nghị hoặc lời bình nào khác quý vị muốn chia sẻ với TDSB để được cứu xét hay không?
